

เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ ประเทศไทย เดินหน้าเสริม ทักษะเด็กไทย เปิดเวทีประลองเกมกีฬาวิชาการ ค้นหาสุดยอดนักคำนวณ ในโครงการ “เอฟแอนด์ เอ็น เอแม็ท ชิงแชมป์ประเทศไทย ซึ่งโล่พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2556” พร้อมเปิดตัว F&N AMATH กระดานยักซ์ตัวแรก ของโลก

เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำ ทุ่มงบประมาณกว่า 8 ล้านบาท เปิดเวทีกีฬาวิชาการเชิงเยาวชนและนักกีฬาร่วมประลองปัญญาไขปริศนาสมการตัวเลข ในโครงการ “เอฟแอนด์เอ็น เอแม็ท ชิงแชมป์ประเทศไทย ซึ่งโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2556” และทุนการศึกษากว่า 200,000 บาท พร้อมเปิดตัว F&N AMATH กระดานยักซ์ตัวแรกของโลกในงาน ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน ศกนี้ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์



นายการณ์ จิตรวิมล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับสมาคม ครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม และซูโดกุ แห่งประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จัดการแข่งขันกีฬาวิชาการภายใต้โครงการ “เอฟแอนด์เอ็น เอแม็ท ชิงแชมป์ประเทศไทย ซึ่งโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2556” มหกรรมการแข่งขันเอแม็ทระดับประเทศ เพื่อค้นหาสุดยอดนักคิด นักคำนวณ โดยกิจกรรม เอฟแอนด์เอ็น เอแม็ท ชิงแชมป์ประเทศไทย ในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมที่บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและเข้าไปมีส่วนร่วมในการสนับสนุน ส่งเสริม เยาวชนไทยในด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์ วางแผนและแก้ปัญหา ก่อให้เกิดสมาธิ การพัฒนาทักษะด้านสมอง รวมถึงเยาวชนไทยได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังได้รับความสนุกสนานอีกด้วย”

เกมเอแม็ท หรือเกมต่อเลขคำนวณ เพื่อสร้างสมการทางคณิตศาสตร์ มีอุปกรณ์การเล่นคล้ายกับเกมต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ แต่เบี้ยที่ปรากฏจะเป็นเบี้ยที่มีตัวเลขและเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ บวก ลบ คูณ หาร เท่ากับ เพื่อให้ผู้เล่นใช้ทักษะการต่อตัวเลขตามหลักการคำนวณคณิตศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นการบวก ลบ คูณ หาร ลงบนช่องตารางเพื่อให้เกิดผลดีที่สมบูรณ์ที่สุด คะแนนที่ผู้เล่นจะได้จากค่าประจำตัวเบี้ยแต่ละตัวในการลงเล่นแต่ละครั้งรวมกับช่องตารางต่างๆ ที่มีค่าแตกต่างกันไป ผู้เล่นอาจจะเล่นแบบฝ่ายละ 1 คน หรือจับคู่เป็นทีมตั้งแต่ 2-4 คน เมื่อจบการแข่งขันผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดเป็นผู้ชนะ เกมเอแม็ท ถูกประดิษฐ์ขึ้นเมื่อปี 2532 และได้เริ่มมีการพัฒนาไปอีกหลายด้าน ทั้งกติกาการเล่น ตลอดจนรูปแบบของกระดาน เพื่อความเหมาะสม เล่นง่าย ทันสมัย และให้ความสนุกสนานพร้อมกับความรู้ ทำให้ปัจจุบันเกมเอแม็ท ได้รับการยอมรับ และกลายเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน หรือเป็นกิจกรรมของ

โรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ จากความนิยมและประโยชน์ของเกมเอแม็ท เป็นที่มาของมหกรรมการแข่งขันรายการนี้ ซึ่งถือเป็นการแข่งขันระดับประเทศงานใหญ่ประจำปี ที่โรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศให้การสนับสนุนส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน โดยนอกจากการแข่งขันเอแม็ท ยังมีการแข่งขันโครอสเวิร์ดเกม คำคมและซูโดกุ รวม 2 วัน คือวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม – วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 9.00 -18.30 น. ณ บริเวณชั้น G และชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

นอกจากนี้ ในวันพิธีเปิดโครงการ “เอฟแอนด์เอ็น เอแม็ท ซิงแชมป์ประเทศไทย ซิงโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2556” บริษัทฯ ยังได้ร่วมกับสมาคมโครอสเวิร์ดฯ เปิดตัว F&N AMATH กระดานยักษ์ตัวแรกที่สามารถใช้ในการแข่งขันได้จริงเป็นครั้งแรกของโลก ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการขอบันทึกสถิติโลกจากกินเนสบุ๊ค ออฟ เวิลด์ เรคคอร์ด โดยคาดว่าจะสามารถสร้างความประทับใจพร้อมสร้างสีสันในการแข่งขันได้เป็นอย่างดี รวมถึงมีผู้เข้าแข่งขันเป็นจำนวนมาก

นายการณ์ กล่าวเสริมว่า “โครงการนี้จัดว่าเป็นการดำเนินกิจกรรมโครงการเพื่อสังคมที่สำคัญ โดยบริษัทฯ พร้อมมุ่งมั่นสร้างเสริมความสุขและนำเสนอประสบการณ์ดี ๆ ให้กับเยาวชนไทย รวมทั้งให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแรงและกำลังใจผลักดันให้เป็นเยาวชนที่ดี พร้อมทั้งจะเติบโตเป็นคนรุ่นใหม่ที่กำลังก้าวไปทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่และเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย โดยผู้ที่ชนะการแข่งขันในรายการต่าง ๆ จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ พุทธการศึกษาศิลปะ และของที่ระลึกจากทางผู้สนับสนุนการแข่งขันอีกด้วย”